

Quốc hội chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại Trung Hòa, Cầu Giấy

15:05 24/05/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Sáng nay (24/5), Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu đến hiện trường và bệnh viện thăm hỏi động viên các gia đình bị nạn đội ngũ bác sĩ và lực lượng cứu hộ cứu nạn trong vụ hỏa hoạn tại Trung Hòa, Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Tại phiên họp sáng 24/5 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, phát biểu trước phiên làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, đầu giờ sáng chúng ta rất là đau buồn. Nhận được thông tin đêm qua đã xảy ra hỏa hoạn tại nhà số 1 ngách 43/98/31 phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Số liệu ban đầu có 14 người thiệt mạng và một số người bị thương.



Phiên làm việc sáng ngày 24/5 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ cháy tại nhà số 1 ngách 43/98/31 phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nghẹn ngào nói.

Đồng thời, đề nghị Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các lực lượng chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả, dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương kịp thời giúp đỡ gia đình người bị nạn sớm ổn định tình hình, bảo đảm cuộc sống.



Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu Đoàn công tác đến hiện trường và bệnh viện để thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn, đội ngũ bác sĩ và lực lượng cứu hộ cứu nạn tại cơ sở.

Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ, các cơ quan hữu quan, các lực lượng chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong cả nước. Hướng dẫn và thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nâng cao cảnh sát, ứng phó kịp thời, không để xảy ra cháy, nổ.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, ngay đầu giờ sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc

hội đã tổ chức Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu đến hiện trường và bệnh viện để thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn, đội ngũ bác sĩ và lực lượng cứu hộ cứu nạn tại cơ sở. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh.

Cũng trong chương trình làm việc của Quốc hội ngày 24/5, trong buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật lưu trữ (sửa đổi).

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ và Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/quoc-hoi-gui-loi-chia-buon-toi-gia-dinh-cac-nan-nhan-trong-vu-hoa-hoan-tai-trung-hoa-cau-giay>